

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
**SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1995** /SVHTTDL - VP  
V/v chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại  
Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

*Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 12 năm 2023*

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 6786/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

**1. Câu hỏi:**

*Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết kết quả triển xây dựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.*

**Trả lời:**

Ngày 18/01/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 148/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 đã hết hiệu lực, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở ngành liên quan triển khai các bước lập Đề cương Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Sau quá trình thực hiện các bước lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời theo Hướng dẫn số 241/HD-BVHTTDL ngày 21/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến ngày 18/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Ngày 21/8/2023, trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1364/SVHTTDL- VP về việc cấp kinh phí lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai các bước tiếp theo theo kế hoạch thực hiện trong năm 2023.

Tuy nhiên đến nay, đến nay việc cấp kinh phí lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030 chưa thực hiện được do vướng mắc tại các quy định về xác định nguồn vốn bố trí việc lập Quy

hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030 thuộc nguồn vốn đầu tư hay nguồn vốn sự nghiệp được duyệt kể từ thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành (ngày 16/6/2022).

Cụ thể như sau:

Tại điểm đ, khoản 1 Điều 2, Nghị quyết số 61/2022/QH15 đã quy định: “Sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch mà đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa được bố trí vốn”.

Ngày 29/5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn viện trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch, trong đó tại điểm a, khoản 1, Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh như sau: “Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân) để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 mà đến thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành chưa được bố trí vốn để thực hiện, bao gồm: Các nhiệm vụ quy hoạch, dự án quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các nhiệm vụ quy hoạch, dự án quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành”.

Theo đó, Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội không quy định về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước để lập, thẩm định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ, dự toán sau ngày Nghị quyết 61/2022/QH15 có hiệu lực. Do đó, về phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài chính không hướng dẫn nội dung này.

Ngày 31/8/2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội và đánh giá sơ bộ việc thực hiện Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch trong đó có khó khăn về việc xác định nguồn vốn bố trí việc lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030 thuộc nguồn vốn đầu tư hay nguồn vốn sự nghiệp được duyệt kể từ thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành (ngày 16/6/2022).

Đến thời điểm này, chưa nhận được Văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các bước; thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu triển khai các bước tiếp theo để xây dựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

## **2. Câu hỏi:**

*Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện thể thao thành tích cao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao bị xuống cấp, một số môn không có sân tập đảm bảo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp.*

### **Trả lời:**

#### **2.1. Thực trạng:**

Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện thể thao thành tích cao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao bị xuống cấp, một số môn không có sân tập đảm bảo quy định, cụ thể:

- Trụ sở làm việc: Xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1997, đã xuống cấp (có duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ nhiều lần);

- Nhà tập luyện thể thao: Xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1995 với kết cấu khung thép, xây tường bao quanh, lợp mái tôn, diện tích xây dựng 1.288 m<sup>2</sup>. Đây là khu tập luyện chủ yếu dành cho việc tập luyện của các bộ môn Võ: hệ thống chiếu sáng chưa đảm bảo, các phòng, phòng vệ sinh của phần nhà 2 tầng đã xuống cấp.

- Nhà thi đấu thể thao: Được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2006 với diện tích mặt sàn 900m<sup>2</sup>, sức chứa 2.200 chỗ ngồi (theo thiết kế). Hiện nay đã xuống cấp đặc biệt khi tình trạng bị dột khi mưa, hệ thống đèn chiếu cơ bản xuống cấp.

- Sân Quần vợt: Xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2004, gồm 3 sân thi đấu với diện tích sử dụng 2.400m<sup>2</sup>. Hiện có 02 sân đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (vừa nâng cấp sửa chữa; 01 sân đang sử dụng cho việc tập luyện hàng ngày cho các thành viên thuộc Câu lạc bộ Tennis của tỉnh và sử dụng tổ chức các giải Tennis cấp tỉnh.

- Sân vận động tỉnh: Xây dựng từ những năm đầu tái lập tỉnh với diện tích tổng thể 17.826m<sup>2</sup>, 12.000 chỗ ngồi (đến nay đã qua 3 lần tu sửa nâng cấp); năm 2019 đầu tư nâng cấp 1 mặt cỏ, đường chạy (đường piste) nhựa tổng hợp, tuy mới được sửa chữa, nâng cấp và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2019 nhưng hiện tại nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là đường piste sân vận động do ảnh hưởng nặng nề từ trận lụt lịch sử năm 2020 nay mặt đường piste đã bị bong rộp, nhiều đoạn đã bị rách làm ảnh hưởng lớn đến việc tập luyện và số hoạt động khác; khu vực khán đài A, B chưa được lắp kín ghế ngồi theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (sửa đổi bổ sung 2023).

- Sân tập cỏ nhân tạo: Được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ Quý 3 năm 2020 với diện tích 6.000m<sup>2</sup> có dàn đèn, hệ thống lưới chắn bao quanh. Hiện đang được sử dụng làm sân tập cho Câu lạc bộ Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và các tuyển bóng đá trẻ, chưa phát sinh các hoạt động khai thác dịch vụ.

- Bể bơi: Xây dựng năm 1999 và đưa vào sử dụng từ năm 2001. Hiện tại, một số hạng mục được sửa chữa cải tạo vào năm 2019 (sửa chữa một số các phòng làm việc để bố trí chỗ ở cho vận động viên) các hạng mục còn lại đến nay

chưa được cải tạo lại và đã bị xuống cấp trầm trọng như: lớp gạch ốp hồ bơi sứt mẻ, bong rộp; lớp gạch Terrazzo sân đường xung quanh hồ bơi đã bị bong tróc; các khu vệ sinh không đảm bảo... ảnh hưởng đến sinh hoạt, tập luyện và không thu hút được lượng khách đến bơi và học bơi.

- Khu ký túc xá vận động viên: Được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2001, có 33 phòng nghỉ với hệ thống vệ sinh khép kín, dùng làm nơi ở và sinh hoạt cho 120/313 vận động viên. Khu ký túc xá cũng đã được sửa chữa nhiều lần nhưng đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp như hệ thống điện, nước, vệ sinh... ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của vận động viên, hiện tại đơn vị đang đưa vào điều chỉnh quy hoạch tổng thể để xin xây dựng thêm khu nhà ở cho vận động viên

## 2.2. Nguyên nhân:

- Do đa số các công trình được xây dựng đã quá lâu; mặc dù có duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhiều lần nhưng với qui mô nhỏ;

- Điều kiện thời tiết của địa phương mưa nhiều, bão lụt làm ảnh hưởng đến mặt cỏ sân vận động, sân nhân tạo, đường Piste sân vận động.

- Việc điều chỉnh quy hoạch chưa được phê duyệt (đang trong quá trình hoàn chỉnh);

- Sự phát triển và mở rộng thêm các môn thể thao thành tích cao, sự tăng thêm về số lượng của các tuyển bóng đá trẻ của tỉnh nên các công trình, sân tập, mặt sân quá tải, nhanh xuống cấp.

## 2.3. Giải pháp:

UBND đã có văn bản số 2088/UBND-XD ngày 25/4/2023 giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án Quy hoạch đồng bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển thể dục thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại việc quy hoạch đồng bộ lại Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT chưa được phê duyệt do có một vài vướng mắc về bản đồ quỹ đất cũ và quỹ đất sau khi đo đạc lại nên đang tiến hành xác minh lại. Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan tham mưu phương án điều chỉnh Quy hoạch khu Liên hợp Thể thao mới trong Đề án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu đô thị Hàm Nghi kéo dài có quy mô lớn hơn vị trí hiện nay, để vừa phục vụ nhiệm vụ chiến lược phát triển Thể dục thể thao của tỉnh trong thời gian tới, vừa đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động thể thao tầm quốc gia và có thể để tổ chức các giải thể thao quốc tế.

Trước mắt, do chưa có quy hoạch mới cho Khu liên hợp thể thao của tỉnh UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các Sở, ngành liên quan sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao (Nhà làm việc, Nhà thi đấu, Nhà tập và 1 số hạng mục ở Sân vận động); xây dựng thêm nhà tập, phòng tập chức năng cho VĐV và sân tập cho các tuyển bóng đá trẻ; xây dựng khu ký túc

xá đáp ứng số lượng vận động viên đảm bảo ăn, ở và sinh hoạt tạo.

### **Câu hỏi 3 :**

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết thực trạng về phát triển du lịch của Hà Tĩnh và giải pháp trong thời gian tới:

#### **Trả lời:**

3.1. Thực trạng về phát triển du lịch của Hà Tĩnh: Là một tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung bộ, với nhiều tiềm năng, thời gian qua Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp, áp dụng chính sách mới thích ứng an toàn, linh hoạt, khẩn trương huy động nguồn lực, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, các sản phẩm... tại các điểm đến nhằm kích cầu và phục hồi du lịch.

Hiệu ứng mạnh mẽ từ các hoạt động, cơ chế chính sách, sự kiện quảng bá du lịch của tỉnh và các địa phương, Du lịch Hà Tĩnh đã có sự phục hồi tích cực và phát triển. Các chỉ tiêu du lịch tăng vượt trội so với kế hoạch đề ra. Năm 2022, Hà Tĩnh đón 1,6 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (vượt 200% chỉ tiêu đặt ra trong cả năm 2022). Ước thực hiện cả năm 2023, tổng lượt khách tham quan dự kiến đạt 3,3 triệu lượt khách (tăng 78% so với cùng kỳ năm 2022, 32% so với kế hoạch cả năm 2023). Khách lưu trú quốc tế là 12.000 lượt (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022); khách lưu trú nội địa là 806.775 lượt (tăng 152 % so với cùng kỳ năm 2022).

Tuy nhiên, hiện nay, du lịch Hà Tĩnh vẫn đang đứng trước những khó khăn, tồn tại sau:

Hà Tĩnh có vị trí địa lý không thuận lợi, không có sân bay, ga tàu qua trung tâm, thiên tai và khí hậu khắc nghiệt tạo nên tính mùa vụ trong du lịch, chưa có những điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư cho các khu du lịch còn nhiều vướng mắc; cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn hạn chế, sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn; chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu; khả năng cạnh tranh chưa cao, tỷ trọng đóng góp ngân sách đạt thấp.

Đội ngũ nhân lực du lịch còn thiếu và yếu, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; năng lực quản trị hạn chế; các cơ sở lưu trú du lịch đang sử dụng phần lớn lao động chưa đạt tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử, phục vụ du khách.

Nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân chưa thực sự coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên vùng, liên ngành, xã hội hóa và hội nhập quốc tế cao nên sự vào cuộc chưa quyết liệt, thiếu sự phối kết hợp đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước còn hạn chế, truyền truyền, quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

#### 3.2. Giải pháp trong thời gian tới:

Mặc dù trong những năm qua, du lịch Hà Tĩnh đã có nhiều cố gắng và bước phát triển mới nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn

có và kỳ vọng của nhân dân, chưa thực hiện được đầy đủ mục tiêu và nhiệm vụ đưa ra tại Nghị quyết của Trung ương và địa phương; thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện những giải pháp sau:

*Thứ nhất*, tuyên truyền nâng cao nhận thức đến các cấp ngành và người dân nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ, gắn xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển du lịch phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng địa phương theo các giai đoạn.

Kiên toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025;

*Thứ hai*, thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực thúc đẩy xã hội hoá lĩnh vực du lịch, phát triển các cơ sở thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ du lịch, hạ tầng các khu du lịch trọng điểm, quan tâm công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; quan tâm bảo vệ môi trường, đảm bảo du lịch an toàn, văn minh, lịch sự.

*Thứ ba*, triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” của Bộ VHTTDL; Thực hiện số hóa các điểm đến điểm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh bằng giao diện ảnh 360, 3D, công nghệ thực tế ảo... để tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền quảng bá du lịch. Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Bắc miền Trung và cả nước trong việc xây dựng tour, tuyến du lịch và xúc tiến, quảng bá. Mở rộng hợp tác quốc tế với nước ngoài, trước hết là thị trường khu vực ASEAN, mở rộng thị trường Đông Bắc Á và các thị trường khác.

*Thứ tư*, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Tạo lập môi trường du lịch văn minh, thân thiện, hấp dẫn với khách trong nước và quốc tế với đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, có trình độ, giỏi ngoại ngữ và các công cụ thông tin hiện đại với nhiều thứ tiếng. Từng bước vận động, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng cho cộng đồng, người dân địa phương tham gia vào lực lượng lao động, trở thành đội ngũ tuyên truyền, quảng bá du lịch, đại diện cho hình ảnh và nét đẹp của từng địa phương trong tỉnh.

*Thứ năm*, tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch trọng điểm như:

- Du lịch biển: đầu tư, khai thác tuyến đường ven biển, cầu cửa Hội nối Cửa Lò, Nghệ An, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp tại các khu Thiên Cầm, Cửa Sốt, Xuân Thành;

- Du lịch văn hóa tâm linh: đầu tư, phát triển quần thể danh thắng Núi Hồng - Sông Lam gắn với khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Chùa Hương Tích, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

- Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, sức khỏe chữa bệnh: Phát huy lợi thế khai thác tiềm năng hệ sinh thái vùng, nguồn nước khoáng nóng gắn với di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
  - Đ/c Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c).
  - Giám đốc, các Phó Giám đốc;
  - Chánh, Phó Văn phòng Sở
  - Lưu: VT, TH.
- Gửi: VB Giấy + VB Điện tử

**GIÁM ĐỐC**

**Bùi Xuân Thập**